

## THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 30/5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Bối (Kiến Xương) nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017, kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Kiến Xương dự buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Bối đã đoàn kết, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt 126,65 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp chiếm 22,6%, tiểu thủ công nghiệp và xây

dựng chiếm 41,18%, dịch vụ và thương mại chiếm 36,22%. An Bối đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của địa phương và đến nay xã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí số 5 và số 7 chưa hoàn thiện. Xã cũng tích cực triển khai kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, còn 2 tiêu chí số 1 và số 2 đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Cấp ủy xã đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đôn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát tư nghị quyết, chỉ thị và chủ trương chỉ đạo của cấp trên, tạo điều kiện thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tầm của địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu dự họp, các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thảo luận, làm rõ các vấn đề của địa phương: khó khăn trong xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm, thiếu hụt lao động; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tình hình tư tưởng của nhân dân; công tác bảo đảm an ninh trật tự của địa phương...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế

- xã hội, xây dựng nông thôn mới, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền xã. Đồng chí cũng tiếp thu các kiến nghị của địa phương, đồng thời đề nghị thời gian tới cấp ủy xã phải nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, chính trị trong cấp ủy, trong cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính quyền xã nâng cao năng lực quản lý điều hành tạo môi trường ổn định, an toàn và thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tập trung cao độ giải quyết những tồn tại, vướng mắc để hoàn thiện thủ tục xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân góp công, góp của kết hợp với cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Các ngành liên quan của tỉnh và

huyện hỗ trợ, giúp đỡ An Bối tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với địa phương xác định rõ nguồn gốc đất, phân định ranh giới, tổ chức đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện sớm hoàn thành thi công quốc lộ 37B; đồng thời làm rõ, xem xét trách nhiệm cán bộ để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương khi triển khai thực hiện việc tích tụ ruộng đất phải đúng quy trình, quy định, không nóng vội, bảo đảm quyền và lợi ích cho người dân. Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy cũng sẽ nghe UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (VLAP) trên địa bàn tỉnh, từ đó có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ cụ thể.

**MANH CƯỜNG**

## GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 30/5, tại trụ sở UBND huyện Kiến Xương, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thành phố. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Kiến Xương dự hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp đã

bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp, triển khai các nghị quyết của HĐND bảo đảm đúng quy định. Thường trực HĐND các cấp tổ chức nhiều cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện một số dự án xây dựng cơ bản; làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời gửi ý kiến, kiến nghị của công dân tới các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị, thường trực HĐND các huyện, thành phố đã trao đổi, thảo luận về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, thực trạng hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Thường trực HĐND

một số vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc liên quan đến việc thực hiện: Luật Nghĩa vụ quân sự, mô hình trường học mới, trường học đạt chuẩn quốc gia, nợ xây dựng cơ bản... Các tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp thực hiện lồng ghép tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện, góp phần giảm số lượt tiếp xúc, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại hội nghị, thường trực HĐND các huyện, thành phố đã trao đổi, thảo luận về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, thực trạng hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND các cấp. Thường trực HĐND

các huyện, thành phố đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu tổ chức tập huấn kỹ năng cho thành viên các ban HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; mua trang phục cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ngành tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Sở Nội vụ xem xét tham mưu đề xuất các giải pháp kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu HĐND các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt hơn nữa năng lực quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý

kiến, kiến nghị của cử tri; đổi mới nội dung các kỳ họp, nhất là các phiên chất vấn, trả lời chất vấn, thảo luận tổ; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra các tờ trình của các ban HĐND và chất lượng tờ tờ ký dự đại biểu tại kỳ họp. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND các huyện, thành phố đổi mới nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề; phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp để tạo điều kiện cho chính quyền các cấp điều hành hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí cũng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp, cùng HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất phương án tháo gỡ, giải quyết thỏa đáng.

**THU HIẾN**

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

gần 295km. Để từng bước hiện đại hóa hệ thống giao thông đường bộ, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống đường bộ trong tỉnh cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, đáp ứng tính đồng bộ, kết nối trong nội bộ tỉnh và liên vùng về giao thông đường bộ, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau khi điều chỉnh, bổ sung, hệ thống đường tỉnh gồm 29 tuyến với tổng chiều dài theo quy hoạch khoảng 415km (không bao gồm đường Thái Bình - Hà Nam).

Thị trấn Diêm Điền là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thái Thụy. Đây là nơi có vị trí địa lý rất quan trọng và có nhiều động lực để phát triển. Trong những năm qua, thị trấn Diêm Điền đã từng bước mở rộng, hoàn thiện hạ tầng đô thị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Sau khi thực hiện rà soát, phân tích, đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thị trấn Diêm Điền mở rộng đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại IV với 88 điểm (khung điểm quy định từ 75 - 100 điểm).

## THÁI BÌNH XẾP THỨ 24/63...

(*Tiếp theo trang 1*)

quyết liệt. Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thông xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thủ đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, trong đó việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại các cấp đã góp phần nâng

cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho tổ chức và người dân. Tuy nhiên, việc công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa được thực hiện đầy đủ. Nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại trung tâm hành chính công và bộ phận tiếp nhận,

vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước; kiện toàn, hỗ trợ phụ cấp cho y tế thôn kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ của cộng tác viên dân số. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Mức giá tối đa dịch vụ được quy định tại Thông tư số 02 đúng bằng với mức giá khám chữa bệnh áp dụng đối với người có thẻ BHYT theo các hạng bệnh viện, như quy định hợp với các sở, ngành rà soát lại các tiêu chí của đô thị loại IV để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Đơn vị tư vấn hoàn thiện việc điều chỉnh theo ý kiến nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Sau khi thực hiện rà soát, phân tích, đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thị trấn Diêm Điền mở rộng đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại IV với 88 điểm (khung điểm quy định từ 75 - 100 điểm).

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao Sở Giao thông Vận tải trong việc lập báo cáo điều chỉnh, bổ sung hệ thống đường tỉnh quản lý theo quy hoạch đã duyệt. Đồng chí yêu cầu trước khi các huyện nhận bàn giao, Sở Giao thông Vận tải sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông và vốn bảo trì đường bộ thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến đường, bảo đảm giao thông êm thuận, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Về việc công nhận thị trấn Diêm Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tăng cường phối hợp với các sở, ngành rà soát lại các tiêu chí của đô thị loại IV để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất. Đơn vị tư vấn hoàn thiện việc điều chỉnh theo ý kiến nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Sau khi thực hiện rà soát, phân tích, đối chiếu với quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thị trấn Diêm Điền mở rộng đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại IV với 88 điểm (khung điểm quy định từ 75 - 100 điểm).

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung liên quan đến việc xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường (Thái Thụy).

Về nội dung hỗ trợ phụ cấp cho y tế thôn kiêm nhiệm cộng tác viên dân số, Sở Y tế đưa ra 2 phương án để nghị UBND tỉnh xem xét. Trong đó, phương án 1, sử dụng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố để thực hiện thêm chức năng nhiệm vụ của

cộng tác viên dân số. Do phải kiêm nhiệm nên đề xuất hỗ trợ thêm cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố 150.000 đồng/người/tháng. Phương án 2, giữ nguyên đội ngũ cộng tác viên dân số đang hoạt động hiện nay, mức phụ cấp cộng tác viên dân số là 150.000 đồng/tháng. Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phương án 1, đồng thời hỗ trợ kinh phí để tập huấn chuyên môn cho các cán bộ mới kiêm nhiệm để tập huấn cho đội ngũ y tế thôn kiêm nhiệm cộng tác viên dân số.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề nghị của Sở Y tế sẽ trình HĐND tỉnh xem xét giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT, bằng giá dịch vụ khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT, thời gian thực hiện giá dịch vụ khám chữa bệnh mới từ ngày 15/8. Đồng chí cũng nhất trí với đề nghị trình HĐND tỉnh phê duyệt phương án để nhân viên y tế thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm làm cộng tác viên dân số, mức hỗ trợ thêm 150.000 đồng/người/tháng.

Chiều ngày 30/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh

ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến nay, Thái Bình có 997 văn bằng về quyền sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp; 5 sản phẩm thực thụ của địa phương được trung ương hỗ trợ xây dựng nhân hiệu tập thể, nhân hiệu chứng nhận. Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhân hiệu tập thể, nhân hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu; hỗ trợ việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến và khai thác thông tin khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh; tăng cường hoạt động quản lý, thực thi quyền và hợp tác về sở hữu trí tuệ;

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến xây dựng nội dung đề án sao cho phù hợp, cần nêu cụ thể phạm vi đề án; kinh phí thực hiện để án ngoài sự hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương cần bổ sung nguồn huy động từ xã hội hóa. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục cơ văn bản gửi các ban, ngành, địa phương để cùng tham gia, đóng góp xây dựng đề án, sớm hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại các bộ, ngành, địa phương...

Cùng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với chỉ số đạt được là 92,68. Trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh Thái Bình xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố với chỉ số đạt được là 76,41, đứng đầu là thành phố Đà Nẵng với chỉ số đạt được 90,32.

*Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2017*

## QUỐC HỘI THẢO LUẬN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 30/5, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV làm việc tại tổ để thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và Luật Tố cáo (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì buổi thảo luận tại tổ đại biểu số 9, cùng với các vị đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Cao Bằng.

Tại buổi thảo luận, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia phát biểu một số nội dung về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), sự cần thiết phải sửa đổi Luật Quản lý nợ công trong giai đoạn hiện nay và một số nội dung cụ thể như về chỉ tiêu an toàn nợ, chương trình kế hoạch vay, trả nợ; nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng nợ công; điều kiện được vay lại, điều kiện cấp bảo lãnh; quản lý rủi ro tín dụng cho vay lại; vấn đề vay trả nợ của chính quyền địa phương...

Đối với dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội tập trung phát biểu về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo; hình thức tố cáo; quyền, nghĩa vụ của người tố cáo; tố cáo nặc danh; bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết tố cáo...

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) và tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

**VŨ SƠN TÙNG**

(*Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh*)

## TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). Cuộc thi được tổ chức dưới hai hình thức: thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng internet (bắt đầu từ ngày 2/5/2017, kết thúc vào ngày 22/12/2017) và thi viết với hạn cuối nộp bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh là ngày 25/7/2017. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, chống phá của các thế lực thù địch, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đây cũng là dịp tuyên truyền những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào cũng như tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thống nhất xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các bài dự thi để lựa chọn những bài xuất sắc gửi lên trung ương; đồng thời giao chỉ tiêu cho ban tổ chức cuộc thi cấp huyện. Về việc biên soạn bộ câu hỏi, đồng chí yêu cầu ngày 10/6/2017 phải hoàn thành để gửi cho các huyện. Về công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền và đôn đốc việc thực hiện ở dưới cơ sở. Đài PTTH tỉnh sưu tầm những bộ phim, phóng sự liên quan đến lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào để phát sóng. Báo Thái Bình sưu tầm, đăng tải một số tác phẩm văn học nghệ thuật có liên quan đến mối quan hệ Việt Nam - Lào và đăng một số nội dung tuyên truyền về cuộc thi. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp giúp Ban tổ chức cuộc thi trung ương tiếp nhận bài dự thi đối với hình thức thi trắc nghiệm qua mạng internet...

## HỘI THẢO GÓP Ý...

(*Tiếp theo trang 1*)

gồm: ung thư khoang miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, đại trực tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ...

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia gồm 19 điều, trong đó đề ra các quy định, biện pháp giám như cầu sử dụng rượu bia; kiểm soát nguồn cung cấp rượu bia; thực hiện tuyên truyền giảm tác hại của rượu bia. Các vấn đề được các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận là quy định đối tượng không được mua rượu bia, địa điểm không được bán rượu bia, phương thức và thời gian cấm uống hoặc bán rượu bia; việc kiểm soát quảng cáo, khuyến mại, tài trợ rượu bia; kiểm soát nguồn cung cấp rượu bia, đặc biệt là rượu nấu thủ công; những khoản đóng góp bắt buộc của cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu bia cho công tác phòng, chống tác hại rượu bia và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

# Trung Quốc chưa đồng ý nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam. Tuy nhiên, sáng ngày 29/5, theo ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn đàm phán để hoàn tất hồ sơ, tiến tới đạt được thỏa thuận chính thức trong việc xuất khẩu thịt lợn chính ngạch. Hiện Việt Nam đang gặp rút chuẩn bị mọi giấy tờ liên quan để chuyển cho phía Trung Quốc xem xét bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn đối với Việt Nam. Lệnh cấm này do phía Trung Quốc ban hành năm 2012, khi đó đang xuất hiện dịch lợn mồm long móng tại Việt Nam.

Theo số liệu thống kê, đến tháng 4/2017, Thái Bình hiện có đàn lợn số lượng hơn 1 triệu con, trong đó có khoảng 195.000 lợn nái, 843.000 lợn thịt, còn lại là các đối tượng lợn khác. Trộn tính hình giá lợn hơi giảm giá sâu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, ngành chức năng căn cứ vào chỉ đạo của tỉnh để tổ chức lại sản xuất chăn nuôi lợn phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, cần có phương án tối ưu nhất duy trì tổng đàn lợn khoảng 1 triệu con với cơ cấu đàn lợn nái chiếm khoảng 18% tổng đàn lợn. Chuyển hướng nhanh sang thay đổi cơ cấu giống, phân triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và tinh cạnh tranh sản phẩm. Khuyến khích đa dạng hóa đối tượng vật nuôi như nuôi trâu, bò, dê, bò cày...

**PHAN LỢI**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG